



---

Chương trình đào tạo về tác hại của việc sử dụng rượu bia trong điều khiển phương tiện giao thông ở Việt Nam - Autosobriety Vietnam

Population

---

Type:	Course
Emplacement:	En ligne
Durée:	1 Days
Zone du programme:	Decentralize Cooperation Programme
Site internet:	<a href="https://www.unitar.org/sustainable-development-goals/people/our-portfolio/road-...">https://www.unitar.org/sustainable-development-goals/people/our-portfolio/road-...</a>
Prix:	0.00 \$US
Personne de référence de l'événement:	roadsafety@unitar.org
Partenariat:	Federation Internationale de L'Automobile (FIA), , Automobile Association of Vietnam (AAV), , Viet Trung Research & Development department of the University of Transport and Communications

---

## ARRIÈRE PLAN

Chương trình đào tạo về tác hại của việc sử dụng rượu bia trong điều khiển phương tiện giao thông bao gồm một khóa học giáo dục trực tuyến nhằm góp phần giảm thiểu và ngăn ngừa các trường hợp tử vong và thương tích do giao

thông liên quan đến rượu bia, và cuối cùng là thúc đẩy Mục tiêu 9 về hiệu suất an toàn đường bộ toàn cầu của Liên hợp quốc: "Đến năm 2030 giảm một nửa số lượng thương tích và tử vong giao thông đường bộ liên quan đến lái xe sử dụng rượu bia".

Chương trình đào tạo về tác hại của việc sử dụng rượu bia trong điều khiển phương tiện giao thông: Việt Nam là kết quả của sự hợp tác giữa UNITAR và Pernod Ricard, với tham vọng triển khai chương trình này trên toàn cầu ở các quốc gia ưu tiên giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông do rượu bia.

Ở mỗi quốc gia triển khai chương trình đào tạo, chúng tôi đều nhận được sự hỗ trợ và tham gia từ các cơ quan chính quyền địa phương, các đối tác khu vực tư nhân và các tổ chức học thuật để tiếp cận càng nhiều tài xế càng tốt.

Chương trình đã chứng minh tác động đến việc nâng cao kiến thức của người tham dự về sự nguy hiểm của việc uống rượu bia và lái xe cũng như thay đổi ý định không uống rượu bia và lái xe.

## OBJECTIFS DE L'ÉVÉNEMENT

Mục tiêu tổng thể của Chương trình đào tạo về tuân thủ lái xe khi uống rượu bia là góp phần thúc đẩy SDG 3.6 – Giảm một nửa số ca tử vong và thương tích do tai nạn giao thông đường bộ, và Mục tiêu hoạt động toàn cầu của Liên hợp quốc về an toàn đường bộ (Yếu tố rủi ro 9 – Đến năm 2030, giảm một nửa số lượng thương tích và tử vong do giao thông đường bộ liên quan đến lái xe sử dụng rượu bia, và/hoặc đạt được mức giảm trong những trường hợp liên quan đến các chất kích thích thần kinh khác).

## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Khi kết thúc khóa học trực tuyến này, học viên sẽ có thể:

Sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo về tác hại của việc sử dụng rượu bia trong điều khiển phương tiện giao thông: Việt Nam, người tham gia sẽ có thể:

1. Nắm được số liệu thống kê và tác động của việc uống rượu bia khi lái xe đối với cuộc sống con người.

2. Xác định uống rượu bia và lái xe là yếu tố rủi ro chính gây ra va chạm giao thông đường bộ giữa các cộng đồng và các bên liên quan.
3. Biết thêm về quy định pháp lý xung quanh việc uống rượu và lái xe.
4. Xác định các cách khác nhau để ngăn chặn uống rượu và lái xe.
5. Nhận biết ảnh hưởng của rượu bia đến hiệu suất lái xe bằng kính thực tế ảo

## CONTENU ET STRUCTURE

Khóa học trực tuyến được chia thành 4 mô-đun và đánh giá kiến thức cuối khóa. Khóa học này cung cấp một nguồn học tập thực tế ảo. Các mô-đun là:

- 1- Tai nạn giao thông đường bộ
- 2- Ngăn Ngừa Uống Rượu Lái Xe.
- 3- Rượu bia và Luật pháp ở Việt Nam
- 4- Tránh “đã uống rượu bia và lái xe”

## MÉTHODOLOGIE

Khóa học trực tuyến bao gồm khóa học trực tuyến tương tác kéo dài 1 giờ được bổ sung bằng bài tập thực hành bao gồm việc sử dụng kính thực tế ảo để trải nghiệm tác động của rượu đối với hiệu suất lái xe.

## AUDIENCE VISÉE

Khóa học trực tuyến dành cho: sinh viên các trường đại học ở Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Sau khi hoàn thành khóa học theo yêu cầu, học viên sẽ nhận được chứng chỉ.